

Quyển Sách Chiến lược là tách rời kích quân sự công sự ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dính vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chết đói, mất là ra khỏi chánh, hai là bỏ tiêu diệt.



Chiến lược Xây dựng chiến lược

Khi nói đến Chiến lược, thì chúng ta nghĩ ngay đã từng nghe trong các vòng đại chiến lược Chiến lược vào thời kỳ đầu của nước Việt Nam Cộng Hòa; NHả, phải có một lòng tâm trong sáng, một tấm lòng chân thành, thì họ mới vì lợi ích chung mà họ đã chúng ta một cách trung thực.

Vậy, để lập trình sau này, còn biết đến một công trình của người đi trước đã dày công xây dựng; bởi vậy, nên người viết xin phép tác giả Nguyễn Đức Cung để được trích dẫn trong bài: "Chiến lược chiến lược của Thủ tướng Thân, những hình ảnh trong chiến tranh Việt Nam" như sau:

1.2. Khu trục mìn và chiến lược

Trước khi nói đến các công cụ trên đây, thì tôi xin công nhận chính sách Dinh Diệm để chúng ta được biết đến đó để thấy rằng các nhà lãnh đạo của nước Việt Cộng hòa đã có một cái nhìn xuyên suốt trong Chính sách An Dân của mình.

Ngày 17.9.1954, Thủ tướng Ngô Đình Diệm ký nghị định số 928-NV thành lập Phòng Tổng ủy Diệt Cộng Tội Nhân, ngang hàng với một bộ trong Nội các, do ông Ngô Ngọc Đệ làm Tổng ủy Trưởng. Bên cạnh đó, vì sự nghiệp Công Giáo đi cùng gần 70% trên tổng số tín đồ nên có một tổ chức của trẻ em nhân với tên gọi Ban Hộ Trợ Đệ Nhị Công do Giám mục Phạm Ngọc Chi đứng đầu. Tổng số dân rời bỏ miền Bắc để vào miền Nam là 875, 478 người và họ được đưa đến Sài Gòn, Vũng Tàu hay Nha Trang, sau đó đi đến các nơi khác tùy ý họ lựa chọn.

Nói chung để vì lợi ích của các công dân được chấp nhận thì chúng ta phải nhìn nhận và một khi đã bắt đầu thì, hay bắt chính quy định kịp thời coi như là một thế con ghê không hề lưu tâm tới (trong thời kỳ Cộng Hòa) tất nhiên sự kiện đó đã góp thêm một phần thu nhập cho miền Bắc Thủ tướng Thân, mà rõ ràng nhất là họ thấy khu trục mìn và chiến lược được thực hiện và nâng lên thành quyển sách của thời kỳ Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Tên: Nguyễn Văn Tuấn
Số: 7913; B: 7843; Y: 22 Tháng 10 Năm 2011 06:21

